



ประกาศวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระบบสิทธิพิเศษ (โควตา รอบที่ ๒)

.....
ตามที่วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้พิจารณา
นักเรียนที่มีความประสงค์สมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด้วย
ระบบสิทธิพิเศษ (โควตา รอบที่ ๑) ตามเกณฑ์และคุณสมบัติที่กำหนดนั้น ขณะนี้งานแนะแนวฯ ได้พิจารณาสรุปผล
การพิจารณานักเรียนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วมีรายละเอียดดังนี้

ที่	ชื่อ-สกุล	โรงเรียน	แผนกวิชา	หมายเหตุ
๑	นางสาววิลาวัลย์ สอนอมิตร	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	การบัญชี	
๒	นางสาวพรทิพย์ ช่วยคำ	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	การบัญชี	
๓	นางสาวรัตนภัทร์ สงสกุล	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	การบัญชี	
๔	นางสาวมณีแก้ว สุวรรณ	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	การบัญชี	
๕	นางสาวทองสุข แสงสุวรรณ	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	การบัญชี	
๖	นางสาวกรรณวิสา นุชทัต	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	การบัญชี	
๗	นางสาวธันยธร ประหยัดทรัพย์	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	การบัญชี	
๘	นางสาวณัฐริกา โพธิ์ทอง	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	การบัญชี	
๙	นางสาวธารรัตน์ โชคแสน	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	การบัญชี	
๑๐	นางสาวจินดารัตน์ สุทธิพันธ์	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	การบัญชี	
๑๑	นางสาวอารีญา แซ่อึ้ง	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	การบัญชี	
๑๒	นางสาวนิชากร พูลสวัสดิ์	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	การบัญชี	
๑๓	นางสาวสุภาวดี แสงอรุณ	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	การบัญชี	
๑๔	นางสาวจิรวรรณ สัจจรวงศ์	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	การบัญชี	
๑๕	นางสาวสุกัญญา ยอดสร้อย	กศน.ทะเลทรัพย์	โลจิสติกส์และซัพพลายเชน	
๑๖	นายอภิสิทธิ์ สังข์สม	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	ช่างไฟฟ้ากำลัง	
๑๗	นายวีรยุทธ จันทร์พิมล	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	ช่างไฟฟ้ากำลัง	
๑๘	นายพิเชษฐ โพธิ์ทอง	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	ช่างไฟฟ้ากำลัง	
๑๙	นายอภิสิทธิ์ จิตภิมย์	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	ช่างไฟฟ้ากำลัง	
๒๐	นายรพีภัทร พันธุ์เคลือบ	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	ช่างไฟฟ้ากำลัง	
๒๑	นายศุภกิจ ศรีสมบัติ	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	ช่างไฟฟ้ากำลัง	

1/1

๒๒	นายวีรยุทธ คงศรี	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	ช่างไฟฟ้ากำลัง	
๒๓	นายวรุฒม์ สระบัวแก้ว	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	ช่างไฟฟ้ากำลัง	
๒๔	นางสาววรรณวิสา ชนะชัย	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	ช่างไฟฟ้ากำลัง	
๒๕	นายณัฐวุฒิ ชูมณี	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	ช่างยนต์	
๒๖	นายณัฐวุฒิ มั่นมี	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	ช่างยนต์	
๒๗	นายราชัน สมบุญ	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	ช่างยนต์	
๒๘	นายกรกฎ พลรัฐ	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	ช่างยนต์	
๒๙	นายชานนท์ คำหลาน	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	ช่างยนต์	
๓๐	นายอเนกวิทย์ รอดโต	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	ช่างยนต์	
๓๑	นายวีรยุทธ สาลี	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	ช่างยนต์	
๓๒	นายชัยวัฒน์ ลูกเหล็น	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	ช่างยนต์	
๓๓	นายฐิติพงศ์ พรตะโก	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	ช่างยนต์	
๓๔	นายสุทธิราช ธานา	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	ช่างยนต์	
๓๔	นายปริญญา เกษงาม	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	ช่างยนต์	
๓๕	นางสาวจุฑามณี โพธิ์ชัย	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	ช่างยนต์	
๓๖	นายอภิรักษ์ เนตรสุวรรณ	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	ช่างยนต์	
๓๗	นายสุธินันท์ ทرسีสังข์	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	ช่างยนต์	
๓๘	นายอุดมสินธุ์ การกิ่งไพร	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	ช่างยนต์	
๓๙	นายอุดมศักดิ์ การกิ่งไพร	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	ช่างยนต์	
๔๐	นายณัฐนัย มณีบุญยัง	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	ช่างยนต์	
๔๑	นายอุดมศักดิ์ มัยยมภพภิญโญ	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	ช่างยนต์	
๔๒	นายอานัส ยุมาติน	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	ช่างยนต์	
๔๓	นายชิษณุพงศ์ สังฆพร	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	ช่างยนต์	
๔๔	นายโอ บุญพิทักษ์	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	ช่างยนต์	
๔๕	นายสุวินัย อินทร์สวัสดิ์	มาบอำมฤตวิทยา	ช่างยนต์	
๔๖	นายอดุลวิทย์ ไทยปฐมพงศ์	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
๔๗	นายวุฒิชัย สุกใส	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
๔๘	นายวิษณุ ประมม	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
๔๙	นางสาวชุตินา ทองนา	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
๕๐	นางสาวบุษยมาศ ปราบมาก	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
๕๑	นางสาวอรจิรา ชำนาญ	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
๕๒	นายณัฐพล บัวสุวรรณ	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
๕๓	นายณัฐนนท์ หมวกทอง	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	

๕๔	นายธีรพัฒน์ ทิพย์สังวาล	วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
----	-------------------------	------------------------	--------------------------------

ข้อปฏิบัติ

- ให้นักเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกทุกแผนกวิชา มารายงานตัวด้วยตนเองและทำการมอบตัวในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ โดยแต่งกายด้วยชุดนักเรียน
- หากนักเรียนไม่สามารถมารายงานตัวและมอบตัวได้ในวันดังกล่าว ให้โรงเรียนแจ้งยืนยันสิทธิ์และจัดส่งหนังสือไปยังวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ หรือติดต่อประสานงานไปยังครูสุดมา หลีหมัด ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๕-๐๔๐๓๓๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

1
พงก

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ